

คำกล่าวนำ

โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสงขลา เกิดการประสานและบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนาและจุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนท้องถิ่นร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา และกำหนดขอบเขต/ประเภทโครงการท้องถิ่น บูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสำเร็จได้ย่อมต้องเกิดจากการผลักดันและการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นกลไกสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะต้องช่วยกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัด จึงจะเป็นความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา อย่างแท้จริง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา จะสามารถผลักดันและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์โดยรวม ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/

ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด